



ภาพ: danielunhx.com

## A Beautiful Day in the Neighborhood เรื่องเล่าวันฟ้าสวย

วันที่ท้องฟ้าสวยสดใสของแต่ละคนนิยามอย่างไรได้บ้าง บางคนอาจจะนึกถึงวันที่เหมาะแก่การพักผ่อนอยู่บ้าน หรือออกไปปิกนิกข้างนอก เราต่างนิยามไปตามแบบฉบับของตัวเอง แต่สำหรับบางคนแล้ว

วันที่ท้องฟ้าสดใสอาจจะเป็นแค่วันที่ได้ปลดปล่อยเรื่องราวที่หนักอึ้งออกจากหัวใจ หัวใจที่เคยแห้งเหี่ยวหม่นหมองกลับมาสดใสชุ่มชื้นอีกครั้ง

*A Beautiful Day in the Neighborhood* เรื่องเล่าวันฟ้าสวย ภาพยนตร์สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง ที่ถ่ายทอดลู่บภาพยนตร์สะท้อนเรื่องราวของ **ลอยด์ ไวกิล** นักเขียนสารคดีฝีมือดี ผู้มีความมุ่งมั่นชัดเจนในการทำงาน แต่การทำงานของลอยด์อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ถูกสัมภาษณ์สักเท่าไร เขาจึงถูกส่งให้ไปสัมภาษณ์ **มิสเตอร์เฟรด โรเจอร์** คนดังเจ้าของรายการขวัญใจเด็กๆ คนที่ลอยด์มีอคติ คิดว่าเขาชอบสร้างภาพเป็นพ่อพระใจดีเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

ก่อนวันสัมภาษณ์ ลอยด์เดินทางไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาว ซึ่งทำให้เขาพบกับ **มิสเตอร์**



ภาพ: www.beartai.com

ภาพ: oldaintdead.com



ภาพ: oldaintdead.com



ภาพ: pantip.com/topic/39536366



**เจอร์รี ไวเกิล** ผู้เป็นพ่อ บุคคลที่สร้างบาดแผลในใจให้กับลอยด์ ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน ก่อนที่งานแต่งงานจะจบลง ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน ความสัมพันธ์พ่อลูกที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วยิ่งเหินห่างขึ้นเรื่อยๆ แม้ลอยด์จะเป็นพ่อคนแล้ว แต่เขาก็ยังไม่สามารถปล่อยวางเรื่องราวของพ่อตัวเองได้เลย

ลอยด์พบกับมิสเตอร์เฟรดโรเจอร์ ณ สตูดิโอถ่ายทำรายการของมิสเตอร์โรเจอร์ ลอยด์ได้เห็นถึงเบื้องหลังการทำงาน บทบาทของผู้ดำเนินรายการ การอยู่เบื้องหลังของหุ่นตัวละครขวัญใจเด็กๆ เขาได้เห็นการทำงานจริงๆ การมี Empathy ของมิสเตอร์โรเจอร์ต่อ

คนอื่นๆ จนถึงช่วงเวลาที่ล้มเหลวของการพูดคุยครั้งนี้ เวลาอาจจะน้อยเกินไปที่จะได้ข้อมูลสำหรับงานเขียน แต่การเป็นคนใส่ใจผู้อื่นของมิสเตอร์โรเจอร์ที่มีต่อรอยพบก้นบนใบหน้าของลอยด์ เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ที่ทำให้ความรู้สึกตัวตนของกันและกัน ซึ่งมีกำลังหลายกำแพงอคติในใจของลอยด์ลงเรื่อยๆ

มิสเตอร์โรเจอร์อยากพบลอยด์อีกครั้ง เพื่อให้ลอยด์เรียนรู้เรื่องราวตัวตนของเขาผ่านการทำงาน ผ่านชีวิตประจำวัน ทั้งสองคนได้พบและพูดคุยกันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามีมิสเตอร์โรเจอร์จะเป็นฝ่ายล้มเหลว ลอยด์เสียมากกว่า เขาอยากรู้เรื่องราวของ

ลอยด์ และสาเหตุที่นำไปสู่การบาดหมางของพ่อลูกไวเกิล ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ลอยด์พยายามหลีกเลี่ยงมันมาตลอด เขาเก็บซ่อนเอาไว้ในใจไม่ให้ผู้อื่นรู้ ครั้งนี้เขาก็เลือกที่จะหนีมันเช่นกัน มิสเตอร์โรเจอร์รู้สึกผิดกับการกระทำที่พยายามจะช่วยเหลือลอยด์ เขาแค่อยากช่วยทำให้ลอยด์ปล่อยวางเรื่องราวบางเรื่องที่หนักอึ้งนั้นลงบ้าง

ลอยด์กลับบ้านและพบมิสเตอร์เจอร์รี พ่อของเขาพร้อมกับภรรยาใหม่ ลอยด์ไม่ประทับใจสักเท่าไร เขายังฝังใจกับการที่พ่อทิ้งแม่ไปตอนที่แม่ป่วย การละเลยคนในครอบครัวให้เผชิญปัญหาตามลำพัง เหตุการณ์ที่ยังคงฝังใจสร้างบาดแผลให้กับเขาเสมอมา ทั้งคู่มีปากเสียงกัน ลอยด์พรั่งพรูความรู้สึกที่เก็บไว้ต่อเรื่องราวความเจ็บปวดที่อยู่ในใจ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น พ่อของเขาล้มป่วยกะทันหัน หลายเรื่องราวประเดประดังเข้ามาพร้อมกัน แต่คนที่ลอยด์นึกถึงกลับเป็นมิสเตอร์โรเจอร์ ลอยด์กลับไปหาเขาที่สตูดิโอถ่ายทำ การพบกันครั้งนี้สร้าง



ภาพ: www.popsugar.com

จุดเปลี่ยนแปลงตลอดเรื่องราวที่หมั่นหมองในใจของลอยด์ การพบเจอคนที่พร้อมจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นผู้รับฟังที่ดี และคอยชี้แนะให้เขามองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงของชีวิต

ลอยด์ ลองฟังเสียงของตัวเองต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นบาดแผลในใจ เขาใช้เวลาที่เหลืออยู่รับความเข้าใจกับพ่อ ทั้งคู่เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้น รับฟังเรื่องราวต่างมุมมอง และเรื่องการละเลยความรู้สึกรักของคนในครอบครัวจนทำให้เกิดช่องว่างมากมาย แม้เวลาจะเหลือน้อยที่ได้ใช้ร่วมกัน แต่พวกเขาก็ไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่า สร้างวันเวลาดีๆ ร่วมกัน ทำให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้ง

**“คุณเข้าใจความหมายใหม่ การให้อภัยนะ มันคือการที่เราตัดสินใจปลดปล่อยคนๆ หนึ่งจากความโกรธในใจเรา แต่แปลกนะ บางครั้งการให้อภัยคนที่เรารักนั้นยากที่สุด”**




ภาพ: www.bfi.org.uk

บทสนทนาส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์ สะท้อนเรื่องราวของครอบครัววอเกิลได้เป็นอย่างดี รวมถึงสะท้อนเรื่องราวในสังคมปัจจุบันที่มีผู้คนที่เหมือนกับลอยด์และมิสเตอร์โรเจอร์ การเผชิญเรื่องราวมากมายจนมีบาดแผลในใจ หรือถอดบทเรียนจากมิสเตอร์โรเจอร์ที่เป็นผู้รับฟัง หรือผู้ที่คอยเข้าอกเข้าใจเรื่องราวปัญหาของผู้อื่น การมี Empathy ต่อกันไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัว สังคมการทำงาน รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม เราอาจจะเป็นจุดเล็กๆ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์



ภาพ: www.digitalspy.com

รับฟังเรื่องราวของพวกเขา เห็นอกเห็นใจ เข้าอกเข้าใจกัน คอยเป็นแรงผลักดันให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ก็อาจจะทำให้โลกใบนี้สดใสน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น 



ภาพ: www.popsugar.com



ภาพ: www.filmcomment.com